

Nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết 98/2023/QH15 tạo động lực phát triển bền vững cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đặng Thị Thu Huyền

Khoa Luật, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Thành phố Hồ Chí Minh

huyendtt@ntt.edu.vn

Tóm tắt

Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, là một bước tiến quan trọng trong việc tạo điều kiện cho thành phố phát huy tối đa tiềm năng kinh tế – xã hội. Tuy nhiên, quá trình triển khai Nghị quyết vẫn đối mặt với nhiều khó khăn do những hạn chế trong cơ chế phối hợp, nguồn lực thực hiện cũng như sự đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành. Bài viết tập trung phân tích những vướng mắc này, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết 98/2023/QH15, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số.

© 2025 Journal of Science and Technology - NTTU

Nhận 26/03/2025

Được duyệt 09/06/2025

Công bố 28/06/2025

Từ khóa

Nghị quyết 98/2023/QH15, chính sách đặc thù, phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, cơ chế phối hợp, quản lý nhà nước.

1 Đặt vấn đề

Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) giữ vị trí trung tâm kinh tế và có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng và hội nhập quốc tế. Quá trình phát triển của TP HCM trong giai đoạn vừa qua còn gặp khá nhiều rào cản trong cơ chế chính sách và vướng mắc trong thực tiễn triển khai. Nhằm giải quyết những khó khăn này, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 98/2023/QH15 (NQ98) về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM, tạo cơ hội quan trọng để TP HCM khai thác tối đa tiềm năng và lợi thế vốn có.

Dù được kỳ vọng tạo động lực phát triển mới, việc thực thi NQ98 trong thời gian qua vẫn đối mặt nhiều thách thức như: cơ chế phối hợp, nguồn lực thực hiện, sự tương thích với hệ thống pháp luật hiện hành. Nếu không có giải pháp phù hợp, các chính sách ưu đãi và cơ chế đặc thù sẽ không phát huy hiệu quả, thậm chí gây bất cập trong công tác quản lý nhà nước.

Bài viết tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết số

98/2023/QH15 tại TP HCM, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện NQ98, góp phần tạo động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững của TP HCM trong bối cảnh hội nhập kinh tế và chuyển đổi số.

2 Tổng quan về Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội

NQ98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm phát triển TP HCM có ý nghĩa chiến lược, đóng vai trò "cú hích" quan trọng giúp thành phố phát triển đột phá và bền vững trong giai đoạn mới. NQ98 có 44 cơ chế, chính sách, trong đó có 27 cơ chế, chính sách đặc thù chỉ áp dụng riêng đối với TP HCM [1]. Các cơ chế này được phân chia thành 7 nhóm chính sách trọng tâm, bao gồm: (1) Quản lý đầu tư công; (2) Tài chính và ngân sách nhà nước; (3) Quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường; (4) Chính sách ngành, nghề ưu tiên nhằm thu hút nhà đầu tư chiến lược; (5) Quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; (6) Tổ chức

bộ máy chính quyền TP HCM; (7) Tổ chức chính quyền đô thị thành phố Thủ Đức.

Nghị quyết được xây dựng dựa trên ba nguyên tắc xuyên suốt, đó là: “phát huy tối đa các nguồn lực xã hội”; “tăng cường phân cấp, phân quyền”; và “đơn giản hóa thủ tục, rút gọn quy trình để nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ”. Đây là các nguyên tắc cơ sở quan trọng để thúc đẩy phát triển nhanh, linh hoạt và hiệu quả tại TP HCM, phù hợp với yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Sau khi Quốc hội thông qua NQ98, Chính phủ đã triển khai các bước chỉ đạo thực hiện, Thủ tướng Chính phủ đã liên tục chủ trì các phiên họp, làm việc với lãnh đạo TP HCM, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành trung ương và địa phương. Thủ tướng đã thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện NQ98 nhằm bảo đảm tính đồng bộ, xuyên suốt và thống nhất trong quá trình tổ chức thực hiện.

Trên cơ sở phân công nhiệm vụ, TP HCM cùng các bộ, ngành đã tích cực phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: trình Chính phủ ban hành bốn văn bản liên quan đến thực thi NQ98; đề xuất bổ sung chức năng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ; nghiên cứu mở rộng các tuyến cao tốc kết nối TP HCM với các tỉnh lân cận; thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng tại huyện Cần Giờ; xây dựng Đề án Trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM; nghiên cứu về chuẩn nghèo riêng phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội [2]. NQ98 là một dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội để TP HCM phát huy vai trò trung tâm kinh tế của cả nước với các hành lang pháp lý phù hợp đặc thù phát triển kinh tế – xã hội của thành phố. Việc thực hiện hiệu quả NQ98 không chỉ có ý nghĩa đối với riêng TP HCM mà còn có tác động thúc đẩy sự phát triển kinh tế chung của cả nước trong bối cảnh mới.

3 Kết quả đạt được của việc thực hiện Nghị quyết 98/2023/QH15

Sau gần hai năm triển khai NQ98, TP HCM đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, thể hiện vai trò là địa phương dẫn đầu trong việc thực hiện thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Các kết quả đạt được đã tạo nền tảng vững chắc cho

quá trình đổi mới mô hình quản trị đô thị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền thành phố.

Thứ nhất, về hoàn thiện thể chế và tổ chức thực hiện: Hội đồng nhân dân TP HCM đã ban hành 9 nghị quyết cụ thể hóa các chính sách trong NQ98, trong đó có nhiều nghị quyết quan trọng liên quan đến cơ chế phân cấp, phân quyền, nhằm tăng cường tính chủ động và hiệu quả trong quản lý nhà nước. Các nghị quyết này tập trung vào các lĩnh vực như quản lý đầu tư công, tài chính – ngân sách, quản lý đô thị, và phát triển khoa học công nghệ. Đồng thời, Ủy ban nhân dân Thành phố đã chủ động xây dựng và triển khai các kế hoạch hành động theo từng lộ trình cụ thể, với sự phân công rõ ràng trách nhiệm cho từng sở, ngành và địa phương. TP HCM đã thành lập các tổ công tác chuyên trách để giám sát, đôn đốc tiến độ thực hiện, đảm bảo các nhiệm vụ trọng tâm được triển khai đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao [3].

Thứ hai, về tài chính – ngân sách: TP HCM đã vận dụng các cơ chế đặc thù để bố trí nguồn lực cho các chương trình an sinh xã hội và hỗ trợ phát triển kinh tế. Thành phố đã bố trí ngân sách cho các chương trình giảm nghèo bền vững, hỗ trợ lãi suất cho các dự án ưu tiên trong lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và phát triển hạ tầng. Ngoài ra, TP HCM cũng triển khai các chính sách tài chính nhằm thu hút đầu tư, như phát hành trái phiếu đô thị để huy động vốn cho các dự án trọng điểm. Tổng thu ngân sách trong năm 2024 đạt 196.052 tỷ đồng, tăng 14 % so với cùng kỳ năm 2023, trong đó thu nội địa và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu có mức tăng trưởng mạnh. Các kết quả này đã góp phần đảm bảo nguồn lực cho các chương trình phát triển kinh tế – xã hội và khẳng định vai trò TP HCM luôn là trọng điểm kinh tế của cả nước.

Thứ ba, về phát triển hạ tầng và quản lý đô thị: áp dụng mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), gắn với các dự án giao thông trọng điểm như tuyến metro số 1 và đường Vành đai 3. Các dự án quy mô lớn như Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, Khu đô thị Du lịch biển Cần Giờ, và các dự án nhà ở xã hội được đẩy nhanh tiến độ nhằm đáp ứng nhu cầu dân sinh, phát triển khu vực ven biển phía Nam Thành phố và tăng cường kết nối vùng. Các dự án này không



chỉ góp phần cải thiện hạ tầng giao thông mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, tạo động lực cho TP HCM trở thành trung tâm kinh tế, tài chính và đô thị hiện đại hàng đầu khu vực. Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ được kỳ vọng trở thành trung tâm Logistics hiện đại, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của TP HCM trong khu vực. Khu đô thị Du lịch biển Cần Giờ với quy mô lớn và định hướng phát triển bền vững, sẽ là điểm nhấn quan trọng trong việc phát triển du lịch sinh thái và kinh tế biển.

Thứ tư, về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo: TP HCM đã tích cực hỗ trợ các dự án khởi nghiệp và đổi mới công nghệ, thiết lập một số đơn vị chuyên trách nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước và chất lượng dịch vụ công, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ cao, đẩy mạnh chuyển đổi số trong các lĩnh vực trọng yếu như y tế, giáo dục, giao thông và quản lý đô thị, thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Thứ năm, về chính sách cho đội ngũ nhân sự: TP HCM có chính sách thu nhập tăng thêm theo hệ số cao hơn mức lương cơ bản nhằm tạo động lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, để góp phần xây dựng một nền hành chính hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển, tạo sự thay đổi về phương thức, hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, gắn với thay đổi về cơ chế đánh giá, cơ chế quản lý; các chính sách hỗ trợ cán bộ dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính cũng được triển khai đồng bộ.

So với thời điểm trước khi ban hành NQ98, TP HCM đã có những bước chuyển biến rõ rệt sau gần 2 năm thực hiện thông qua việc thực thi các cơ chế, chính sách đặc thù được trao quyền, đã tháo gỡ được nhiều khó khăn trong việc tự chủ về đầu tư, ngân sách và điều hành, rút ngắn đáng kể thời gian xử lý thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án lớn, đặc biệt là các dự án trọng điểm về hạ tầng giao thông, đô thị và phát triển kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nguồn lực tài chính và trở thành điểm đến hấp dẫn đối với nguồn nhân lực chất lượng cao. Các dự án phát triển hạ tầng giao thông kết nối, khu đô thị sáng tạo phía Đông và các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp

sáng tạo đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần khẳng định vị thế của TP HCM.

Những thành công bước đầu từ việc triển khai NQ98 là minh chứng đúng đắn của chủ trương thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù, cũng là tiền đề quan trọng để nhân rộng mô hình của TP HCM ra các đô thị lớn khác trên cả nước, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội toàn diện và bền vững.

4 Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết 98/2023/QH15

Sau gần hai năm triển khai thực hiện NQ98, vẫn còn nhiều các khó khăn, vướng mắc chưa được tháo gỡ. Những khó khăn chủ yếu bao gồm: sự chậm trễ trong việc ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành, cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương chưa thực sự hiệu quả, nguồn lực thực hiện còn hạn chế cũng như một số chính sách chưa phù hợp với thực tiễn. Đặc biệt, việc phân cấp, phân quyền dù đã được đẩy mạnh nhưng vẫn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về tính linh hoạt và tự chủ của TP HCM trong việc triển khai các cơ chế đặc thù.

Để khắc phục những hạn chế trên, nâng cao hiệu quả thực hiện NQ98 trong bối cảnh hiện nay, cần tập trung vào các nhóm giải pháp sau:

Thứ nhất, hoàn thiện hệ thống pháp lý và cơ chế quản lý: các bộ, ngành cần phối hợp chặt chẽ với TP HCM sớm hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý để đảm bảo tính đồng bộ và khả thi trong thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù, xử lý kịp thời các vướng mắc, thống nhất cách hiểu và phương thức thực hiện chính sách. Việc chậm trễ trong ban hành các văn bản hướng dẫn sẽ gây khó khăn trong triển khai, làm giảm hiệu quả thực thi. Cần ưu tiên các lĩnh vực như quản lý đầu tư công, tài chính – ngân sách, quản lý đất đai và phát triển hạ tầng. Rút ngắn quy trình phê duyệt các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm, để đảm bảo tiến độ triển khai nhanh chóng và hiệu quả. Cần áp dụng công nghệ số để tự động hóa các quy trình, giảm thiểu thủ tục và tăng tính minh bạch. Các lĩnh vực còn thiếu cần có hướng dẫn cụ thể: (i) Chính sách an sinh xã hội: các hướng dẫn về chính sách hỗ trợ giảm nghèo, đặc biệt là các giải pháp giảm nghèo bền vững trong bối cảnh đô

thị.; (ii) Cơ chế tài chính – ngân sách: thiếu hướng dẫn chi tiết về cơ chế tăng thu nhập cho cán bộ, công chức; quy định về điều chỉnh phí, lệ phí phù hợp với điều kiện phát triển của Thành phố; (iii) Quản lý đất đai và phát triển đô thị: chưa có hướng dẫn cụ thể về quy trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đặc biệt là đất rừng tại Cần Giờ và các khu vực phát triển đô thị mới; (iv) Cơ chế đầu tư và phát triển: thiếu các quy định chi tiết về thu hút đầu tư chiến lược và triển khai các dự án trọng điểm. Việc hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành không chỉ là yêu cầu cấp thiết mà còn là điều kiện tiên quyết để đảm bảo hiệu quả thực thi NQ98, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của TP HCM trong thời gian tới. Cần đẩy nhanh tiến độ theo hướng áp dụng quy trình rút gọn trong việc thẩm định, phê duyệt các văn bản hướng dẫn. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông qua sử dụng các nền tảng số để đẩy nhanh quá trình trao đổi, góp ý và hoàn thiện văn bản. Tăng cường phân cấp cho các sở, ngành của Thành phố trong việc ban hành các hướng dẫn cụ thể thuộc thẩm quyền.

Thứ hai, tăng cường các nguồn lực thực hiện NQ98: cần tập trung huy động nguồn lực tài chính, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đầu tư vào hạ tầng công nghệ số. Việc huy động nguồn lực tài chính cần được đa dạng hóa thông qua các hình thức như phát hành trái phiếu đô thị để huy động vốn cho các dự án hạ tầng trọng điểm, đẩy mạnh hợp tác công tư (PPP) trong các lĩnh vực giao thông, năng lượng và môi trường, thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) vào các ngành công nghệ cao, tài chính và đổi mới sáng tạo, phát triển thị trường vốn và các công cụ tài chính mới như thị trường tín chỉ carbon. Cần tối ưu hóa nguồn thu ngân sách bằng cách tận dụng cơ chế đặc thù về tỷ lệ điều tiết ngân sách được giữ lại, điều chỉnh các khoản phí, lệ phí phù hợp với điều kiện phát triển của Thành phố. Khai thác hiệu quả nguồn thu từ đất đai và tài sản công. Thành phố cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thông qua việc tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt trong các lĩnh vực quản lý đô thị thông minh, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, quản lý tài chính và đầu tư công. Cần xây dựng cơ chế đãi ngộ đặc thù để thu hút và giữ chân

nhân tài, cũng như thu hút chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước bằng các chính sách ưu đãi, môi trường làm việc hiện đại và phát triển các trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đào tạo nhân thông qua việc thiết lập quan hệ với các tổ chức giáo dục quốc tế, trao đổi chuyên gia. Việc sắp xếp lại bộ máy chính quyền cần được thực hiện theo hướng tinh gọn, hiệu quả, giảm thiểu sự chồng chéo trong chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan. Cần rà soát, phân định rõ trách nhiệm và quyền hạn của từng cấp, từng ngành, đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. Đồng thời, cần xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành và địa phương để tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm hoặc chậm trễ trong xử lý công việc.

Đầu tư vào hạ tầng công nghệ số là nền tảng quan trọng để triển khai các chính sách đặc thù một cách hiệu quả. Phát triển hạ tầng số bằng cách xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung, trung tâm dữ liệu thành phố, mạng lưới viễn thông 5G và hạ tầng IoT, đầu tư vào các nền tảng số phục vụ quản lý nhà nước. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và điều hành thông qua việc số hóa các quy trình hành chính, xây dựng hệ thống quản lý thông minh trong các lĩnh vực giao thông đô thị, môi trường, y tế và giáo dục, phát triển các ứng dụng công nghệ phục vụ người dân và doanh nghiệp. Xây dựng hệ thống bảo mật, đào tạo nhân lực chuyên trách và thiết lập quy trình, tiêu chuẩn bảo mật thông tin. Việc tăng cường nguồn lực thực hiện không chỉ đảm bảo tính khả thi của NQ98 mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của TP HCM, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi và phát triển toàn diện.

Để tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm trong thực hiện Nghị quyết 98/2023/QH15, TP HCM cần ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông, đô thị bền vững và thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, các dự án trọng điểm như tuyến Metro số 1, đường Vành đai 3 và các tuyến cao tốc kết nối vùng cần được đẩy nhanh tiến độ. Đây là những dự án có tác động lớn đến năng lực kết nối, giảm ùn tắc giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Việc hoàn thành các dự án này không chỉ cải thiện khả năng

liên kết vùng mà còn tạo động lực cho sự phát triển bền vững. Cần tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn như Khu đô thị Du lịch biển Cần Giờ, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và các dự án nhà ở xã hội. Những dự án này không chỉ đáp ứng nhu cầu dân sinh mà còn góp phần phát triển khu vực ven biển phía Nam, tạo động lực tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng sống cho người dân. Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, cần hỗ trợ mạnh mẽ các dự án khởi nghiệp, xây dựng các trung tâm đổi mới sáng tạo và phát triển các ngành công nghệ cao. Yếu tố quan trọng để nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và khẳng định vị thế của TP HCM là trung tâm khoa học, công nghệ hàng đầu khu vực.

Thứ ba, tăng cường công tác giám sát và đánh giá: đây là giải pháp quan trọng nhằm đảm bảo hiệu quả thực thi NQ98, cần thành lập các tổ công tác chuyên trách để giám sát, đánh giá tiến độ và hiệu quả thực hiện. Xây dựng cơ chế kiểm tra định kỳ, thông qua các cuộc kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, có biện pháp xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. Điều này không chỉ giúp đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm trong quá trình thực hiện mà còn tạo điều kiện để điều chỉnh các chính sách phù hợp với thực tiễn. Tăng cường sự tham gia của người dân, báo chí và các tổ chức xã hội trong việc giám sát thực hiện Nghị quyết, đảm bảo tính minh bạch và tạo sự đồng thuận và ủng hộ từ cộng đồng.

Thứ tư, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tạo sự đồng thuận xã hội: phổ biến nội dung, mục tiêu và ý nghĩa của NQ98 đến các cấp chính quyền, doanh nghiệp và người dân, tạo sự đồng thuận để thúc đẩy quá trình thực hiện. Tổ chức thường xuyên các chương trình đối thoại để lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia, doanh nghiệp và người dân, từ đó điều chỉnh chính sách phù hợp với thực tiễn. Các chương trình đối thoại này cũng

giúp tăng cường sự gắn kết giữa chính quyền và cộng đồng. Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền bằng cách sử dụng các kênh truyền thông hiện đại như mạng xã hội, truyền hình, và các hội thảo chuyên đề để nâng cao nhận thức và sự tham gia của cộng đồng.

Thứ năm, thúc đẩy hợp tác quốc tế: TP HCM cần học hỏi kinh nghiệm từ các đô thị lớn trên thế giới trong việc triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù. Đồng thời, mở rộng hợp tác quốc tế để thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực quản lý, điều hành.

5 Kết luận

NQ98 của Quốc hội là đột phá trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững của TP HCM với các cơ chế, chính sách đặc thù được thiết kế riêng, Nghị quyết đã tạo điều kiện để Thành phố phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ của cả nước. Sau gần hai năm triển khai, Thành phố đã đạt được nhiều kết quả tích cực, từ việc cải thiện hạ tầng giao thông, phát triển đô thị bền vững, thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đến việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và cải thiện đời sống người dân. Những thành tựu này không chỉ góp phần nâng cao vị thế của TP HCM mà còn tạo động lực phát triển cho cả nước. Việc thực hiện thành công NQ98 không chỉ là cơ hội để TP HCM là tiền đề quan trọng để xây dựng mô hình phát triển bền vững cho các đô thị lớn khác trong tương lai. Tuy quá trình thực hiện vẫn còn khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là trong việc hoàn thiện hệ thống pháp lý, huy động nguồn lực cũng như đảm bảo tính đồng bộ trong triển khai các chính sách. Những thách thức này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, quyết tâm cao và thực hiện các giải pháp đổi mới mạnh mẽ từ các cấp chính quyền, các bộ, ngành trung ương và sự đồng thuận của toàn xã hội.

Tài liệu tham khảo

1. Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
2. Vân Minh (2024), TP HCM đạt một số kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết 98, nguồn: <https://www.hcmcpv.org.vn/tin-tuc/tphcm-dat-mot-so-ket-qua-noi-bat-trong-thuc-hien-nghi-quyet-98-1491929637>, truy cập ngày 10/11/2024.
3. Tùng Quang (2024), Còn nhiều khó khăn trong thực hiện Nghị quyết 98, nguồn: <https://nhandan.vn/con-nhieu-kho-khan-trong-thuc-hien-nghi-quyet-98-post826748.html>, truy cập ngày 10/11/2024.
4. Nguyễn Quỳnh (2024), *TP.HCM sau một năm triển khai Nghị quyết 98: Nhiều chính sách đã phát huy hiệu quả ngay*, nguồn: <https://baotainguyenmoitruong.vn/tp-hcm-sau-mot-nam-trien-khai-nghi-quyet-98-nhieu-chinh-sach-da-phat-huy-hieu-qua-ngay-379322.html>, truy cập ngày 10/11/2024.
5. Nguyễn Thanh Sơn (2024), Phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thành phố Hồ Chí Minh trong thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội, nguồn: <https://www.tapchiconsan.org.vn/web/guest/thuc-tien-kinh-nghiem1/-/2018/928402/phat-huy-vai-tro%2C-trach-nhiem-cua-doi-ngu-can-bo%2C-cong-chuc%2C-vien-chuc-thanh-pho-ho-chi-minh-trong-thuc-hien-nghi-quyet-so-98-2023-qh15-cua-quoc-hoi.aspx>, truy cập ngày 10/11/2024.
6. Biên Quốc Thắng (2024), Một số giải pháp thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, nguồn: <https://www.quanlynhanuoc.vn/2024/01/09/mot-so-giai-phap-thuc-hien-nghi-quyet-so-98-2023-qh15-cua-quoc-hoi-ve-thi-diem-mot-so-co-che-chinh-sach-dac-thu-phat-trien-tp-ho-chi-minh/>, truy cập ngày 10/11/2024.
7. Hà Văn (2024), Thủ tướng: Phân cấp tối đa cho TPHCM, triển khai Nghị quyết 98 nhanh hơn, hiệu quả hơn, nguồn: <https://baochinhphu.vn/nghi-quyet-98-duoc-trien-khai-voi-toc-do-nhanh-nhieu-chinh-sach-phat-huy-hieu-qua-ngay-102240810111153675.htm>, truy cập ngày 10/11/2024.

Improve the effectiveness of implementing Resolution 98/2023/QH15 to create motivation for sustainable development for Ho Chi Minh City

Dang Thi Thu Huyen

Faculty of Law, Nguyen Tat Thanh University, Ho Chi Minh City, Viet Nam

huyendtt@ntt.edu.vn

Abstract Resolution No. 98/2023/QH15 of the National Assembly on piloting special mechanisms and policies to promote the development of Ho Chi Minh City is regarded as a significant step forward in enabling the city to maximize its socio-economic potential. However, the implementation process still faces numerous challenges due to limitations in coordination mechanisms, resource allocation, and alignment with the existing legal framework. This article analyzes these obstacles and proposes solutions to enhance the effectiveness of Resolution 98/2023/QH15, contributing to the sustainable development of Ho Chi Minh City in the context of economic integration and digital transformation.

Keywords Resolution 98/2023/QH15, special policies, Ho Chi Minh City development, coordination mechanisms, state management.

